



ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๑๑๔/๖๓๒๒



สำนักนายกรัฐมนตรี

ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐

๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕

เรื่อง หลักสูตรการพัฒนาจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๓/ว(ล) ๑๗๙๔๐ ลงวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแจ้งว่า สำนักงาน ก.พ. ได้เสนอเรื่อง หลักสูตรการพัฒนาจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ ไปเพื่อสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีดำเนินการ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจึงขอให้สำนักนายกรัฐมนตรีเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้อง หรือส่วนอื่นที่เห็นสมควร เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักนายกรัฐมนตรีพิจารณาแล้วเห็นว่า หลักสูตรการพัฒนาจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ ดังกล่าว เป็นการพัฒนา ส่งเสริม ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับมีคุณธรรม จริยธรรม มีพฤติกรรมที่เหมาะสม รวมทั้งกล้าแสดงออกถึงการกระทำที่ยึดถือความถูกต้องเป็นหลัก และยังเป็น การป้องกันการทุจริต และประพฤติมิชอบในการปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ส่วนหนึ่งด้วย ประกอบกับกรอบหลักสูตรการพัฒนา จริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐจำนวน ๕ หลักสูตรดังกล่าว มีความครอบคลุมเจ้าหน้าที่ของรัฐในทุกระดับ อีกทั้งยังมีข้อเสนอแนวทางดำเนินการเพื่อให้การส่งเสริมจริยธรรมภาครัฐเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพในหลายประการ จึงเห็นชอบด้วยในหลักการของหลักสูตรการพัฒนาจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามที่สำนักงาน ก.พ. เสนอ ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับควรจะต้องมีการอบรมหลักสูตรดังกล่าว เมื่อมีการเลื่อนระดับขึ้นไปอีกในแต่ละช่วงเวลา รวมทั้งควรพิจารณาให้มีการจัดทำสมุดบันทึกการทำความดี หรือการร่วมกิจกรรมจิตอาสา บำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม ให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับในทุกหน่วยงาน ได้มีการบันทึกกิจกรรมการทำความดีหรือการร่วมกิจกรรม จิตอาสาไว้อย่างต่อเนื่อง และควรนำผลการบันทึกการทำความดีดังกล่าว มาเป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณา การคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น หรือยกย่องให้เป็นแบบอย่าง เพื่อให้ได้รับรางวัลของแต่ละหน่วยงานต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ)
ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

โทรศัพท์ ๐ ๒๒๘๓ ๔๙๒๕

โทรสาร ๐ ๒๒๘๓ ๔๙๒๕